



ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ จำนวน ๕๐ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ จำนวน ๕๐ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ จำนวน ๓๔ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีไอเอส เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๘๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ จำนวน ๙ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.สมาร์ทเทค ซิสเต็ม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ จำนวน ๗ รายการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน (หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก) ครั้งที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที เมค ทรีตี จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๙๑.๖๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

12/11

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์